



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองช่าง และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา โดยกำหนดการรับสมัครในระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๑ พนักงานจ้าง ข้อ ๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมถึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศฯ และมีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัด

๑. นายภูบัติ ชีอมาก

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ตรวจสอบและต้องประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากปรากฏว่าในภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ที่ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก หากเข้าห้องสอบช้าเกิน ๓๐ นาที หลังจากทำการสอบคัดเลือกไปแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายนิพนธ์ นาคเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา